

“บิกตู” รับมาตรฐาน บพ.ไทยต่ำ

วันเดียวกัน เวลา 05.45 น. ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางกลับจากประเทศฝรั่งเศส ถึงกรมพิธีการการบินพลเรือนสหรัฐอเมริกา หรือ FAA (Federal Aviation Administration) ประกาศระดับมาตรฐานการบินพลเรือนไทย ว่า เรื่องนี้หากขยหายความไปเรื่อยๆจะไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา เราต้องดูในเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งได้สั่งการมา 2 วันแล้วหลังจากทราบข่าว โดยให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหาแนวทางแก้ไขอยู่ ต้องยอมรับว่า มาตรฐานของเราไม่ผ่านกติกาเราก็ต้องช่วยกัน สนพยายามสร้างบ้านเมืองให้เกิดความสงบเรียบร้อย

บ่นพทขยหายความให้ทะเลาะกัน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า “ชายกันอยู่ได้ เรื่องโน้นเรื่องนี้ มีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ เมื่อไหร่จะหลุดพ้นตัวเองกันเสียทีประเทศไทย ทะเลาะกันแล้วเป็นอย่างไรแก้ไขอะไรได้บ้างเสียเวลาเปล่าทุกเรื่องแล้วก็บ่นว่าทำไมสำเร็จ ก็เพราะมันไม่ช่วยกันการขยหายความทะเลาะกันต่อไป เขาก็ไม่เชื่อวิธีการแก้ปัญหาของเราต่อให้แก้ยังไงไร เขาก็ไม่เชื่อทะเลาะ

กันทั่วประเทศ ทะเลาะกันเพียงคนไม่ก็คน สงสารคนอื่นบ้างสงสารคนไทยคนดีๆคนที่เขาอยากจะทำอะไร ไม่ใช่เอาทุกอย่างเป็นการเมืองไปเสียหมด ทำไมมันจะตายหรืออย่างไร ถ้าไม่ได้เป็นนักการเมือง”

“บิกป้อม” ฟุ้งไม่ตกใจรู้ล่วงหน้าแล้ว

ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวว่ เมื่อ FAA ประกาศลดระดับประเทศไทยจาก category 1 เป็น category 2 เราต้องดำเนินการแก้ไขต่อไป ไม่ต้องไปตกใจอะไร เราจะแก้ไขปัญหานี้กันอยู่แล้ว โดยทราบมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะมีการปรับลดระดับการบินของไทย อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคม คณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน (สบ.ปท.) ของกองทัพอากาศ ร่วมกันหาจุดบกพร่องเพื่อดำเนินการแก้ไข คาดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆส่วนการประเมินมาตรฐานการบินในรอบต่อไป ไม่ทราบว่าจะประเมินเมื่อใด คาดว่าในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนคสช. ครั้งต่อไปเราจะรู้ว่าต้องดำเนินการแก้ไขต่อไปอย่างไร

ยังหวัง EASA จะจัดอันดับดีขึ้น

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ตอนนี้เราดำเนินการแก้ไขตามกรอบของสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ ของสหภาพยุโรป (EASA) หรือเอียซ่าและองค์การ

การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) คิดว่าเอียซ่าจะมีการประเมินมาตรฐานการบินครั้งต่อไป ประมาณเดือน ก.พ.2559 คาดว่า อาจออกมาดีขึ้น แต่รัฐบาลจะประมาทไม่ได้ ต้องแก้ไขปัญหอย่างละเอียดรอบคอบแก้ไขในจุดที่พวกเขาต้องการ เมื่อถามถึงกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี ขอให้คืนประชาธิปไตยเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพราะคาดว่าปีหน้าภาวะเศรษฐกิจจะหนักขึ้น พล.อ.ประวิตรตอบว่า ยังไม่ได้ดูสถิติดังกล่าว ส่วนประชาธิปไตยเราก็คืนให้ไปแล้ว และเรื่องเศรษฐกิจ รัฐบาลและคสช.ช่วยกันดูแลอยู่แล้ว คนและรัฐบาลช่วยกันทำงานเพื่อวางรากฐานต่อไปในอนาคต ซึ่งนายทศพรพยายามชี้แจงทำความเข้าใจกับนานาชาติเวลาเดินทางไปประชุมต่างประเทศโดยตลอด